



รางวัล การบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม

ประเภทผู้นำหุ้นส่วน
ความร่วมมือ
Engaged Citizen

ระดับดีเด่น

กลุ่มเครือข่ายจิตอาสา
พิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่

โครงการร้อยใจ อนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่

กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ เขตบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอสวรรคภูมิ เป็นกลุ่มเครือข่ายผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ในการบริหารจัดการป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายในชุมชนและนอกชุมชน มีบทบาทในการเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของพื้นที่ โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเป็นคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.) ของจังหวัดในการประสาน และเจรจาหาข้อตกลงเพื่อการจัดทำถนนรอบป่าร่วมกับ อบต.ช้างเผือก เพื่อลดปัญหาการขัดแย้งการบุกรุกป่าของประชาชน ฯลฯ ทั้งเป็นผู้นำในการจัดเวทีสาธารณะ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและอนุรักษ์ป่าจัดกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชน ทั้งยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ในสถานที่ต่างๆ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ทำให้เป็นที่ยอมรับจากชุมชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่



กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาฯ สามารถประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์บ้านหนองบัว ชุมชนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัว เป็นชุมชน “บวร” ร่วมกันขับเคลื่อนงานโดยการระดมทุกภาคส่วนในพื้นที่ ระดมความคิดเห็น ข้อมูลแนวทางการพัฒนาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยนำวิถีทางพุทธศาสนา มาสร้างให้เกิดการเสียสละแรงกาย ใจ ทุณทรัพย์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลลัพธ์การดำเนินกิจกรรม สามารถปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รู้จักสร้างทัศนคติ ดำเนิน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมารวมกัน รักษาป่าดงทำเลดอนใหญ่โดยจากอดีตเริ่มต้นมีสมาชิก 42 คน ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 199 คน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ (1) กลุ่มบริหารจัดการน้ำบาดาล (2) กลุ่มเลี้ยงวัวจิตอาสา (3) กลุ่มจิตอาสาทานา (4) กลุ่มทิวาสจิตอาสา (5) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์จิตอาสา (6) กลุ่มรวมใจช่วยเหลือยามยาก (7) กลุ่มร้านค้าชุมชนร่วมใจ (8) กลุ่มสมุนไพรจิตอาสา จนสามารถเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน เป็นต้นแบบ

ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุมชนและหน่วยงานภาครัฐจัดทำผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้ ศาลาโรงครัว ห้องน้ำ ฐานเรียนรู้ และเส้นทางศึกษารัฐธรรมนูญระบบนิเวศป่าดงทำเลดอนใหญ่ 4 จุด

เครือข่ายจิตอาสาฯ เป็นกลุ่มคนต้นแบบในการทำความดีด้วยหัวใจ ที่มุ่งพัฒนาสังคม และบุคคลให้คุณภาพการดำรงชีวิตที่ดี จนได้รับรางวัลจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น

(1) รางวัลราชกรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ปี 2560

(2) รางวัลเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ประเภทรางวัลดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี 2561 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(3) รางวัลโครงการต้นไม้ทรงคุณค่า "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี"

